

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานวิจัยของไทยในปัจจุบันแตกต่างจากเดิมมาก ทำให้ผู้วิจัยต้องนำเสนอข้อมูลการวิจัยในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการเสนอข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้มีการถกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงกว้าง ปัจจุบันมีการนำบทความวิจัยไปต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย วารสารฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลงานของบทความ โดยเพิ่มส่วนการแก้ไขบทความ (Revised) ครั้งสุดท้ายในแต่ละบทความด้วย

วารสารฯ ฉบับที่ที่นำถ้อยแถลงนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 7 เรื่อง และบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 4 เรื่อง ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนของการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด จนได้ผลงานที่อ่านง่าย และใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย

ขั้นตอนในการพิจารณาบทความมีความละเอียดอ่อน กองบรรณาธิการไม่ได้ละเอียดแม้แต่ขั้นตอนเดียว กองบรรณาธิการจะไม่ออกแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความต่าง ๆ ก่อนที่จะพิจารณาเสร็จสิ้นจากการพิจารณาที่ผ่านมา พบว่า มีบทความบางเรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือมีลักษณะการคัดลอกผลงานวิชาการของผู้นิพนธ์มาส่งเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ทางกองบรรณาธิการขอตัดสิทธิ์การรับพิจารณาบทความผู้นิพนธ์ดังกล่าวในวารสารฯ เป็นเวลา 5 ปี และหากผู้อ่านงานนิพนธ์ท่านใดพบการคัดลอกผลงานในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ กรุณาแจ้งทางกองบรรณาธิการเพื่อเพิกถอน (Retraction) บทความบนเว็บไซต์ของวารสารฯ ต่อไป

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ กองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงไม่เป็นภาษาอังกฤษ การแปลรายการอ้างอิงแบบคาราโอเกะ และบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1

ซึ่งมีระยะเวลาในการรับรองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ ให้ส่งในระบบ Online Submission

ในเว็บไซต์ของวารสารเท่านั้น <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL>